



โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ความนำ

รากฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นจากความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีผลิตผลทางเกษตรที่หลากหลาย ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 ระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกว่า 8 ล้านครัวเรือน แต่ส่วนใหญ่กลับยังประสบปัญหาความยากจน มีปัญหาหนี้สิน และมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำ รวมถึงขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้การปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพ และทำให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี มีศักดิ์ศรี และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นลำดับต้นของประเทศไทย

ทั้งนี้การพัฒนาในกลุ่มเกษตรกรจากผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรในแบบเดิม สู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ที่สามารถแปรรูปสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นหนึ่งในแนวทางยกระดับอาชีพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงด้านการผลิตและภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาดจนราคาตกต่ำ อย่างไรก็ตามปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถต่อยอดการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงไม่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าต้นแบบหรือบรรจุภัณฑ์ที่ดีพอเพื่อนำไปทดสอบตลาดได้ ขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพเพียงพอในการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยตนเองส่วนใหญ่มักประสบปัญหาผลิตภาพการผลิตและการจัดการขาดศักยภาพ ไม่มีมาตรฐานในการผลิต รวมถึงไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจ ด้วยการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาอย่างรอบด้านประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรให้ม้องค์ความรู้และความพร้อมในการยกระดับตนเอง การสร้างและสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปสินค้าเกษตร ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการแปรรูปสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาสังคมการประกอบการและการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของรัฐบาล ซึ่งการดำเนินงานโครงการจะสามารถสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกร นำไปสู่การยกระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีการแปรรูป
- เพื่อพัฒนาพัฒนามาตรฐาน การเพิ่มผลิตภาพ และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปให้แก่เกษตรกร วิชากิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
- เพื่อพัฒนาเกษตรกร วิชากิจชุมชน และวิชากิจรายย่อยในพื้นที่ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดโซ่อุปทาน (Value Chain)

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 202 4532

